

Số: 27 /NQ-HDND

Hương Trà, ngày 28 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Xét tờ trình số 2631/TTr-UBND ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc thống nhất kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thị xã và ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch xây dựng nông thôn mới thị xã Hương Trà giai đoạn 2021-2025 với những nội dung sau:

1. Mục tiêu

Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, tiến đến xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

- Có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định, trong đó có ít nhất 01 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 gấp 1,5 lần năm 2020.

- Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều giảm xuống còn dưới 2,2%; tỷ lệ người tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 100%; có 100% hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 80%.

- Lộ trình các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao:

Năm 2021: xã Bình Tiến đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2022: xã Bình Thành đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Năm 2023: xã Hương Toàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Năm 2024: xã Hương Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Năm 2025: Thôn Tân Thọ xã Bình Thành và thôn Đông Hòa xã Bình Tiến đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Nhiệm vụ

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư. Tập trung huy động sự đóng góp nhân lực, vật lực của nhân dân cùng với sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, của doanh nghiệp để thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

2.1 Công tác lập quy hoạch và đề án xây dựng NTM

Tổ chức rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể các quy hoạch nông thôn mới các xã Hương Bình, Bình Thành và Hương Toàn và Bình Tiến từ đó xây dựng đề án quy hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn các địa phương và khả năng huy động nguồn lực. Bổ sung nguồn vốn để thực hiện quy hoạch, cần dứt điểm tình trạng quy hoạch không phù hợp như hiện nay. Quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới phải gắn với sản xuất, quy hoạch khu dân cư và phù hợp với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp; bảo đảm người dân phải tham gia trong quy hoạch và thực hiện quy hoạch. Có phương án cấm mốc trên thực tế để đảm bảo quy hoạch ổn định, không bị lấn chiếm.

2.2 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội

Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông, ưu tiên các hạng mục công trình phục vụ sản xuất, nâng cấp hệ thống kênh mương, thủy lợi nội đồng đảm bảo hệ thống tưới tiêu. Xây dựng một số mô hình sản xuất nông nghiệp cao có trang bị hệ thống tưới tiết kiệm.

Đối với nhà văn hóa thôn: cần đầu tư tập trung xây dựng các nhà văn hóa và khu vui chơi cấp thôn để tạo điều kiện đời sống cộng đồng vì thôn vẫn là đặc trưng truyền thống của quy mô cộng đồng Việt Nam.

Tận dụng không gian và các trang thiết bị hiện có tại các trường học trên địa bàn để xây dựng điểm vui chơi giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định. Đầu tư hệ thống trang thiết bị công cộng để phục vụ cho nhu cầu thể thao, văn hóa cho cộng đồng nông thôn.

Xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu có môi trường sống xanh, sạch, đẹp; bảo đảm các tiêu chí về tổ chức sản xuất nâng cao thu nhập, an ninh trật tự; đời sống vật chất, tinh thần của cư dân xếp loại khá để tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

2.3 Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân

Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích; phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống

gắn với việc xây dựng mỗi làng một nghề, mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP): tiếp tục nâng cấp tiêu chuẩn hóa sản phẩm Bún Vãn Cù; hoàn thiện nâng cấp tiêu chuẩn hóa sản phẩm du lịch cộng đồng khe đầy; hoàn thiện nâng cấp tiêu chuẩn hóa sản của HTX Narasa; hoàn thiện nâng cấp tiêu chuẩn hóa sản Bưởi da xanh Bình Thành... và sản xuất công nghiệp ở các địa bàn có điều kiện để nâng cao thu nhập cho người dân. Phát triển các mô hình sản xuất theo hướng VietGap hoặc nông nghiệp hữu cơ để gia tăng giá trị sản xuất.

Khuyến khích phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, doanh nghiệp ở nông thôn. Thúc đẩy liên kết giữa các hộ sản xuất thành hợp tác xã, tổ hợp tác; hợp tác xã, tổ hợp tác với doanh nghiệp. Xây dựng các nhãn hiệu, thương hiệu nông sản, thực phẩm có uy tín.

2.4 Giáo dục, văn hóa, xã hội và môi trường

Tiếp tục đẩy mạnh việc huy động trẻ đến trường, giảm số lượng học sinh bỏ học. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm. Xây dựng, nhân rộng các mô hình đào tạo nghề có hiệu quả cho lao động nông thôn theo ngành, lĩnh vực. Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đào tạo nghề gắn với sử dụng lao động ở địa bàn nông thôn

Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, phát triển y tế cộng đồng, y tế nông thôn. Quan tâm công tác dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn. Cán bộ xã, thôn làm gương, vận động, tổ chức cho nhân dân trong sinh hoạt giữ được nét đẹp “thuần phong mỹ tục” của quê hương.

Xây dựng các lễ hội cộng đồng quảng bá nét đẹp quê hương đồng thời truyền thông giới thiệu sản phẩm địa phương.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tại địa bàn khu vực nông thôn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh tại làng nghề... Phát động các phong trào bảo vệ môi trường và tích cực tham gia vào hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với những vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn nông thôn.

- Chú trọng xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước, cam kết về bảo vệ môi trường và các mô hình tự quản về môi trường của cộng đồng dân cư, nhất là ở khu vực nông thôn. Phát triển các phong trào quần chúng ở nông thôn, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Trong đó tập trung đối với nhóm các quy định về bảo vệ môi trường làng nghề, quản lý

hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón, chất kích thích sinh trưởng, hóa chất sử dụng trong chăn nuôi.

- Đẩy nhanh công tác quy hoạch phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp bảo đảm tính khoa học, trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng, toàn diện các xu thế phát triển, để có chính sách phù hợp, tránh tình trạng thiếu đồng bộ, chông chéo.

- Xử lý triệt để chất thải rắn, nước thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản từ các hộ chăn nuôi cá thể, các trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại khu vực nông thôn bằng mô hình xử lý sinh học kết hợp sử dụng khí sinh học trong sinh hoạt tại các hộ gia đình, trang trại chăn nuôi.

- Tiếp tục thực hiện tốt Đề án Ngày Chủ nhật xanh, tạo thành phong trào tự giác của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

2.5 Xây dựng hệ thống chính trị và quốc phòng, an ninh

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công. Bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân. Trong đó, đội ngũ công chức cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ gắn với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, để khi người dân, tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ thì hoạt động công vụ phải đáp ứng đầy đủ, đúng pháp luật.

Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. Không để xảy ra các hoạt động ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Xây dựng địa bàn không có trọng án và tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp. Không để hình thành tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm, cờ bạc; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội...

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ các cấp cần lãnh đạo trực tiếp vào việc triển khai chương trình NTM. Tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện Chương trình. Các tổ chức chính trị - xã hội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tham gia xây dựng nông thôn mới theo hướng mỗi đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung, tiêu chí cụ thể. Nâng cao trách nhiệm, gắn trách nhiệm với các đơn vị cụ thể, phân công cụ thể các ngành trực tiếp đỡ đầu cho các xã; vận động các doanh nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam thị xã tiến hành, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được Pháp luật quy định.

Hội đồng nhân dân thị xã kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân toàn thị xã nêu cao tinh thần làm chủ, đoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả đạt được, huy động mọi nguồn lực; tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, tạo chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà khóa VII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- UBND, UBMTTQVN thị xã;
- ĐB HĐND thị xã;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã;
- Các cơ quan TW, tỉnh trên địa bàn;
- TT.HĐND, UBND các xã, phường;
- LĐVP+ các CV;
- Lưu VT.

gkh

CHỦ TỊCH



Hà Văn Tuấn